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ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

สมยัวสิามญัท่ี  1  / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี   23   กนัยายน   2558    เวลา   09.00  น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

ผู้มาประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายบุญสวน     วชิาสวสัด์ิ ส.อบต.ม.1 บุญสวน   วชิาสวสัด์ิ  

2 นายทองดาํ   จาํปาบุรี ส.อบต.ม.1 ทองดาํ    จาํปาบุรี  

3 นายสมคัร   ภาวะหาญ ส.อบต.ม.2 สมคัร    ภาวะหาญ  

4 นางบุดสี      เศษนาเวช ส.อบต.ม.2 บุดสี     เศษนาเวช  

5 นายสวสัด์ิ     สมบติัหอม ส.อบต.ม.3 สวสัด์ิ     สมบติัหอม  

6 นายธงชยั    มาตรภูธร ส.อบต.ม.3 ธงชยั     มาตรภูธร  

7 นายประไมล ์   สันคะนุช ส.อบต.ม.4 ประไมล ์   สันคะนุช  

8 นายประมวล    สีดาํ ส.อบต.ม.4 ประมวล   สีดาํ   

9 นายบรรจง    ทพัสุริย ์ ส.อบต.ม.5 บรรจง     ทพัสุริย ์  

10 นางนิตย ์   มาตรา ส.อบต.ม.5 นิตย ์   มาตรา  

11 นายบุญถม     คาํสะอาด ส.อบต.ม.6 บุญถม     คาํสะอาด  

12 นายจาํลอง    โภควบิูลย ์ ส.อบต.ม.6 จาํลอง    โภควบิูลย ์  

13 นางสุภาพ     พรมมร ส.อบต.ม.7 สุภาพ    พรมมร  

14 นางพวงเพชร     เจนชยั ส.อบต.ม.7 พวงเพชร   เจนชยั  

15 นายพลอย      จุลศรี ส.อบต.ม.8 พลอย   จุลศรี  

16 นายสงวน       คาํทอน ส.อบต.ม.8 สงวน    คาํทอน  

17 นายพลู    โสกชาตรี ส.อบต.ม.9 พลู    โสกชาตรี  

18 นายแปลก     คาํเบา้เมือง ส.อบต.ม.9 แปลก     คาํเบา้เมือง  

19 นายกาํธร    คาํสอนทา ส.อบต.ม.10 กาํธร    คาํสอนทา  

20 นายอุดม   คาํมูลคร ส.อบต.ม.10 อุดม    คาํมูลคร  

21   นางสาวอรัญญา    แคนหนอง  เลขานุการสภา อบต. อรัญญา   แคนหนอง  
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ผู้ร่วมประชุม 

ลาํดับที ่ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง     ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสมบูรณ์    คาํสอนทา นายก อบต. สมบูรณ์   คาํสอนทา  

2 นายณรงค ์  คาํสีหา รองนายก อบต. ณรงค ์  คาํสีหา  

3 นายจรูญ   คาํมูลคร รองนายกอบต. จรูญ   คาํมูลคร  

4 นายประสิทธ์ิ   ละครไชย เลขานุการนายก อบต. ประสิทธ์ิ  ละครไชย  

5 สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ ผูอ้าํนวยการกองช่าง ประเสริฐ  วริิยะ  

6 นางธนญัญา  ชินวรรณ ผูอ้าํนวยการกองคลงั ธนญัญา  ชินวรรณ  

7 นายณโรดม   เพชรโรจน์ นกัวชิาการศึกษา ณโรดม   เพชรโรจน์  

8 นายประสาน  บุญชิต นายช่างโยธา ประสาน  บุญชิต  

9 นางสาวเจนจิรา ใจจุลละ รองปลดั อบต. เจนจิรา ใจจุลละ  

10 นายศุภฤกษ ์ ปะระทงั หวัหนา้สาํนกัปลดั ศุภฤกษ ์ ปะระทงั  
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บนัทึกรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง 

สมยัวสิามญั   ท่ี  1 / 2558 

คร้ังท่ี  1 

วนัท่ี    23   กนัยายน   2558    เวลา   09.00   น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

……………………………………….. 

เร่ิมประชุมเวลา  09.15  น. 

 เม่ือถึงเวลานัดประชุม   ปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง   ทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง   ไดใ้ห้สัญญาณเรียกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลทุกท่าน               

เขา้หอ้งประชุม  และนบัองคป์ระชุมครบแลว้  โดยมีนายประมวล   สีดาํ   ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม   

และกล่าวเปิดประชุมใหเ้ป็นไปตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี 1  - เร่ืองประธานแจง้ใหท้ราบ 

ประธานฯ -  1.1 ประกาศอาํเภอเมืองมหาสารคาม  เร่ืองเรียกขอเปิดประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  สมยัประชุมวิสามญัท่ี 1 ประจาํปี  2558  ประธาน

อ่ า น ตั้ ง แ ต่ ต้น จ น จ บ   ดัง มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้แ จ้ง ใ ห้ ทุ ก ท่ า น ท ร า บ แ ล้ ว                     

และไดติ้ดประกาศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 - เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 

ประธานฯ - เชิญท่านทองดาํ จาํปาบุรี  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 1  

ทาํหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว         

วา่มีขอ้ความใดไม่ถูกตอ้ง   บกพร่อง  หรือตอ้งการจะแกไ้ขเพิ่มเติม  เชิญครับ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ผมไดต้รวจดูแลว้  ถูกตอ้งครบถว้น  สมบูรณ์ดี  ไม่มีแกไ้ขหรือเพิ่มเติมแต่อยา่งใด  

หรือท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใด  จะแก้ไขเพิ่มเติม             

ก็เชิญครับ 

ประธาน ฯ - เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุกท่านไดต้รวจสอบบนัทึกรายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีแล้ว  ไม่มีท่านใดแก้ไขเพิ่มเติม  ผมขอรับรองบนัทึกรายงานการ

ประชุมคร้ังท่ีแลว้  โปรดยกมือ  



ท่ีประชุม ฯ - รับรองบนัทึกรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้เป็นเอกฉนัท ์
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ระเบียบวาระท่ี 3 - เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ประธาน ฯ - 3.1 ผมขอปรึกษาหารือ  เร่ืองประเพณีบุญทอดขา้วสาร  ตาํบลห้วยแอ่ง  แจง้ว่าจะ

กาํหนดข้ึนวนัท่ี  เดือน  อะไร  และงบประมาณของ  อบต.  ก็ตั้งไว ้ 30,000  บาท  

จะดาํเนินการไดห้รือไม่  และปีน้ีผมขอเสนอทอดขา้วสารทุกวดั  มอบให้บา้นละ  

3,500  บาท  บา้นเจา้ภาพให้  5,500  บาท  จะกาํหนดเป็นวนัท่ี  3  ตุลาคม  2558  

ครับ     

นางบุดสี  ฯ - ดิฉนั นางบุดสี   เศษนาเวช   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 2 

วนัท่ี  5  ตุลาคม  2558  พระอาจารย์จะไปทอดผา้ป่าท่ีจังหวดัยโสธร  ในวนัท่ี          

3  ตุลาคม  2558  ค่ะ  แลบ้า้นนาแพงก็อยากจะเป็นเจา้ภาพอยู ่     

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 3 

วนัทอดขา้วสาร  ถา้เป็นเดือนตุลาคม  2558  ก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่แลว้  2559  

ผมอยากจะใหแ้กไ้ขวนัทอดขา้สารใหม่ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

งานประเพณี  ประชุมคร้ังท่ีแลว้ให้จดัทาํปีละ  3  วดั  ปรากฏวา่จะเปล่ียนแปลงมา

เป็นทอดทุกวดั  หาวนัท่ีใดก็ไม่มีปัญหา  อยากทราบวา่เงินงบประมาณจะดาํเนินการ

ไดห้รือไม่อยา่งใด  ส่วนเงินจะยืมจะดาํเนินการอยา่งไร  ถา้จะเปล่ียนแปลงมาเป็น  

8  วดั  ก็ไม่ขดัขอ้ง  ถา้มีเงินงบประมาณแลว้  จึงหาวนัดาํเนินการได ้

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

งานบุญประเพณีแต่ก่อนปฏิบติัปีละ  บา้นละ  10,000  บาท  ท่ีผ่านมา  วนัน้ีมาทาํ

ร่วมกนั  8  วดั  ผมเห็นดว้ย  ตั้งเป็นระเบียบใหม่ว่าจะดาํเนินการอย่างไร  วนัท่ี  3  

ตุลาคม  2558  วดับา้นนาแพงไม่ว่าง  และพร้อมจะเป็นเจา้ภาพวนัท่ี  20  ตุลาคม  

2558   

นายก อบต. - เงินประเพณีไดโ้อนไปสมทบกบัสภาองคก์รชุมชน  ตั้งไว ้ปี  2559  จาํนวน  50,000  

บาท  ในทางปฏิบติัก็จะมอบให้  3  บา้น  และจะมอบให้ทุกวดั  ปฏิบติัอยา่งน้ีทุกปี

วดัละ 3,000  บาท  ถา้เหลือก็จะเป็นค่าใชจ่้ายในวดันั้น  มีการประกวดสรภญัญะก็

ได ้ ผมอยากเร่ิมตน้ใหม่ใหเ้ป็นปีต่อปี  แลว้แต่งบประมาณ  ถา้ตั้งงบประมาณก็โอน

เงินมา  เป็นวนัท่ี  3  ตุลาคม  2558  สําหรับเงินท่ีดาํเนินการจะเป็นค่านํ้ า  นํ้ าแข็ง  ก็



จะดาํเนินการใหถู้กตอ้งเขียนโครงการ  เป็นงานประเพณีดาํเนินการไดทุ้กบา้น     

นายณโรดม ฯ - ผมนายณโรดม  เพชรโรจน์   นกัวิชาการศึกษา  งานประเพณีนั้น  ท่ีจะจดัในวนัท่ี    

3 , 5 , 20  ตุลาคม  2558   นั้น   จะเบิกไดเ้ฉพาะค่าป้ายโครงการ  นํ้ าแข็ง  และนํ้ าด่ืม  

เท่านั้น  ผมจะเขียนโครงการ  ส่วนวนัท่ีใหส้ภาองค ์ อบต.  กาํหนดไวเ้ลย 

/ ประธาน ฯ ... 
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ประธาน ฯ - นายก  อบต.  ไดช้ี้แจงรายละเอียดแลว้  และท่ีประชุมก็สอบถามกนัพอสมควรแลว้  

เป็นอนัว่ากาํหนดเป็นวนัท่ีเสาร์ท่ี  20  ตุลาคม  2558   ณ  วดับา้นนาแพง  หมู่ท่ี  2  

ออกหนังสือแจง้ผูน้าํหมู่บา้น  ให้ทราบบา้นละเท่าใด  ท่ีประชุมว่าจะให้บา้นละ  

3,000  บาท  มีประกวดร้องสรภญัญะ  ฉะนั้นบา้นละ   3,000  บาท  เงินท่ีเหลือ  

6,000  บาท  ใหเ้จา้ภาพดาํเนินการไดเ้ลย  ผมจะขอมติวา่จะดาํเนินตามตามน้ีหรือไม่  

ผมจะขอมติท่ีประชุมโปรดยกมือ    

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเห็นชอบให้บา้นละ  3,000  บาท  ท่ีเหลือ  6,000  บาท  มอบให้บา้นเจา้ภาพ  

เป็นเอกฉนัท ์  

ประธาน ฯ - 3.2 งานผา้ป่สามคัคี  วดัท่าสาํราญธรรม  หมู่ท่ี  7   วนัท่ี  25  กนัยายน  2558  น้ี  ผม

แจง้ให้ท่ีประชุมทราบและร่วมงานกนั  การแต่งกายชุดสุภาพ  เพื่อสร้างกุฏิของ

สมเด็จพระพุฒธาจารย ์ มี  ผบ.พล.ร.6  หรือแม่ทพัภาคท่ี  2  มาเป็นประธานในพิธี  

มี  เสธ.ธวชัชยั  มาพื้นท่ีตาํบลหว้ยแอ่ง  สมทบทุนสร้างกฏิุ  ขอตน้ดอกเงินบา้นละ 1 

ตน้  นายอาํเภอเมืองมหาสารคาม  ก็จะมาร่วมงานดว้ย  อยากให้ดาํเนินการเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย  และ  อบต.ห้วยแอ่ง  จะทาํโรงทานด้วย  และทาํอาหารไป

สมทบ  มีส้มตาํ  ขนมจีนนํ้ ายา  ปลาทอด  เป็นต้น  และแจ้งให้เจา้หน้าท่ี  และ         

ส.อบต.  ไปร่วมงานเวลา  09.00 น.  ณ  วดัท่าสาํราญธรรม  หมู่ท่ี  7  ครับ 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4 - เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ - 4.1 การโอนแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  2558    

โอนลด  หมวดค่าใชส้อย  ประเภทค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ตั้งไว ้ 200,000  

บาท  โอนลด  200,000  บาท  คงเหลือ  -  บาท  มาตั้งจ่ายเพิ่มหรือโอนเพิ่ม  ตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่   หมวดค่ า ท่ี ดินและส่ิงปลูกสร้าง   ประ เภทค่ า ก่อสร้าง

สาธารณูปโภค  รวม  200,000  บาท  เป็นโครงการคือ 

       1.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคุก  หมู  1 , 2 , 4 , 10  ตั้งไว ้ 100,000  บาท 

       2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก/ลาดยางภายในเขตพื้นท่ี

ตาํบลหว้ยแอ่ง  (ยางมะตอยสําเร็จรูป)  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  ถา้มีรายละเอียดอยูใ่น



มือท่านแล้ว  และจะให้  นายก  อบต.  ช้ีแจงรายละเอียด  และมอบให้เจ้าของ

โครงการท่ีมีความเดือดร้อน  ขอมาอภิปรายดว้ยวา่เดือดร้อนอยา่งไรเชิญครับ   
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นายก  อบต. - ใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณแลว้  มีหนังสือมาจาก  หมู่ 1 , 2 , 4 , 10 ว่าถนนเป็น

หลุมเป็นบ่อจาํนวนหลายเส้นทาง  แต่  4   หมู่บา้นท่ีเดือดร้อนมาก  เพราะฝนตก

หนกัหลายวนัติดต่อกนั  นํ้ าท่วมขงั  ถนนชาํรุด  ขนพืชผลเกษตร  สัญจรไปมาไม่

สะดวก  จึงของบประมาณมาท่ี  อบต.ห้วยแอ่ง  ผมจึงนาํมาเขา้สู่ท่ีประชุมให้ทราบ

ดว้ย  และไดม้อบให้ส่วนโยธาไดป้ระมาณการแลว้  จึงโอนมาตั้งจ่ายไว ้ 200,000  

บาท  ดังมีรายละเอียดไดแ้จง้ให้ทุกท่านแล้วนั้น  สําหรับยางมะตอยปีท่ีแล้วทาํ  

60,000  บาท  แต่ปรากฏวา่ไม่พอทั้งตาํบลหว้ยแอ่ง  ปีน้ีจะดาํเนินการต่อจากปีท่ีแลว้  

ตั้งไว ้ 100,000  บาท  น่าจะทัว่ทั้งตาํบลไดอ้ยู ่ สําหรับลงหินคุกก็ไม่ไดทุ้กหมู่บา้น  

เพราะงบประมาณมีนอ้ย  ก็ให้หมู่บา้นท่ีจาํเป็นก่อน  เดือดร้อนจริง  ๆ  มาก  จึงได้

ขออนุญาตเปิดวิสามญัในคร้ังน้ี  เพื่อท่ีจะไดบ้รรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ต่อไป   

ปลดั อบต. - ตามระเบียบการโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณนั้ น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยวิธีงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.

2541  หมวด  4   การโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ขอ้  27  การโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทาํให้ลกัษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอาํนาจอนุมติั

ของสภาทอ้งถ่ิน  ก็เหมือนเช่นเดียวกบัรายการน้ี 

ท่ีประชุม ฯ - รับทราบ 

นายทองดาํ ฯ - ผม นายทองดาํ  จาํปาบุรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

บา้นผมนํ้ าท่วม  ลงลูกรังแลว้ไม่เหลืออยู่  นํ้ ามาก็ท่วมเป็นหลุมเป็นบ่ก็มากอยู่  มี

ความจาํเป็นจริง  ๆ  สําหรับโครงการลาดยางมะตอยโครงการท่ี  2  ปีท่ีแลว้  หมู่  1  

ก็ทาํอยู ่ ถา้มีเหลือผมขอเพิ่มเติมดว้ย  แต่อยากให้ทาํหมู่บา้นท่ียงัไม่ไดง้บประมาณ

น้ีดว้ย  ซ่ึงดาํเนินการภายในตาํบลหว้ยแอ่งเช่นกนั 

นายบุญสวนฯ - ผม นายบุญสวน วชิาสวสัด์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  หมู่ท่ี 1     

ทุกหมู่บา้นมีความเดือดร้อนอยู่มาก  แต่มีความเดือดร้อนไม่เหมือนกนั  ก็ขอให้

พิจารณาบ้านท่ี เ ดือดร้อนก่อน  ปี น้ีใช้ไป  100,000  บาท  และโครงการ                



ลาดยางมะตอย  ก็เป็นซ่อมแซมส่วนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 100,000  บาท  ผมเห็นดว้ย  

และอีกไม่ก่ีวนัก็จะส้ินสุดปีงบประมาณ  2558  แลว้  อยากใหเ้ร่งดาํเนินการดว้ย 

     ผมอยากจะสอบถามเร่ืองเงินงบประมาณ  ก็จะลอกคลองให้แลว้เสร็จ  ส่วนท่ี

เหลือ  2.5  กม.  อยากให้ทาํเสร็จก่อน  ลอกคลองดีอยูแ่ลว้  งานให้สะดวกเรียบร้อย

ดว้ย  ในเขตชลประทานหนัหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัตก  ฝนตกมาก็ไหลลงมา  
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นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

จาํเป็นชาวบา้นเดือดร้อน  หนา้วดับา้นนาแพงหมู่ 2  หนา้บา้นร้านขายส้มตาํ  ลงหิน

คุกด้วย  ถา้ลาดยางมะตอยขอเส้นศาลากลางบา้นเป็นหลุมเป็นบ่อด้วย  ก็มอบให้

ทางนายก  อบต.  และ  ผอ.กองช่าง  ช่วยดาํเนินการดว้ย  เสร็จก่อนงานประเพณี

ทอดขา้วสารวนัท่ี  10  ตุลาคม  2558  ด้วย  และงานลอกคลองส่งนํ้ าท่ีผ่านบา้นา

แพงนั้น  ผมอยากให้ผูรั้บเหมาก็เศษวชัพืช  เศษไมเ้ล็ก  ๆ  มีจาํนวนมาก  และปรับ

เกล่ียบริเวณพื้นท่ีอยู่ในสภาพเดิมด้วย   อยากให้ขนดินไปไวท่ี้อ่ืนๆ  ถา้ฝนตกมา     

ก็ถมไหลลงเช่นเดิมอีกไม่ใหข้ดุไวข้า้งคลอง  ใหข้นดินไปไวท่ี้อ่ืน ๆ   ดว้ย  

นางสุภาพ ฯ - ดิฉนั นางสุภาพ  พรมมร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 7 ก็

เดือดร้อนเช่นกนัถนนภายในหมู่ 7  ก็เป็นหลุมเป็นบ่มาก ๆ  เช่นกนั  อยากให้ลาด

ยางมะตอยดว้ย  ขอคณะผูบ้ริหารพิจารณาดว้ย   

นางบุดสี ฯ - ดิฉนั นางบุดสี  เศษนาเวช  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 2 

ขอเพิ่มเติมอยากไดใ้นซอย  คสล.  กวา้ง  1.50  เมตร  อยากจะให้ส่วนโยธาประมาณ

การสาํรวจไวด้ว้ย   

นายอุดม ฯ - ผม นายอุดม  คาํมูลคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 10 

ชาวบ้านเดือดร้อนมาก  จึงได้ทาํหนังสือมาท่ี  อบต.  ให้คณะผูบ้ริหารพิจารณา     

เป็นถนนเป็นโคลนดินรถสัญจรไปมาไม่สะดวกจริง  ๆ  เกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ังมาก  

โดยเฉพาะรถจกัรายานยนต ์ ประกอบกบัเป็นเส้นทางท่ีขนพืชผลทางการเกษตรไป

ตลาดคา้ขายประจาํทุกวนัไม่ได้ดี  อยากให้ลงท่ีนาของนางปลิว  ไปถึงท่ีนาของ   

นายอุดม  ลาํบากมาก   เดือดร้อนจริง  ๆ  ครับ   

นายประไมล ์ฯ - ผม นายประไมล์ สันคะนุช สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 4 

บา้นท่างามเส้นทางใตส้ะพานถนนเช่ือมเป็นหลุมเป็นบ่อมากหลายจุด   ถนนดิน

เป็นโคลน  เดินทางไม่ไดส้ะดวก  อยากให้คณะผูบ้ริหารพิจารณาดว้ยครับ  แลว้จะ

เกิดอุบติัเหตุข้ึนได ้ ถา้มีนํ้ามากก็เดินไม่สะดวก 

นายบรรจง ฯ - ผม นายบรรจง   ทพัสุริย ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี 5 

ถนนลงไปลอกคลอง  ถนนขาดฝนตกมาทาํให้ถนนขาด  ก็เดือดร้อนอยู่  อยากให้



คณะผูบ้ริหารพิจารณาถึงความเดือดร้อนดว้ยครับ   
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นายแปลก ฯ - ผม นายแปลก  คาํเบา้เมือง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  9  

เงิน  200,000  บาท  เป็นซ่อมแซมยางมะตอย  หมู่  9  ก็ถนนเป็นหลุมใหญ่และ

หลายหลุมเป็นบ่อด้วย  มีปัญหาไม่มียางมะตอยเลย  ได้งบประมาณเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนให้ด้วย  ไดล้งยางมะตอยเท่าใดก็ได้  ถนนพงัทุกวนั  ฝนตกมากก็

เป็นหลุมตลอด  ขณะน้ีเหลือแต่หินไม่มียางมะตอยเลย 

สิบเอกประเสริฐฯ  - ผม สิบเอกประเสริฐ  วิริยะ  ผูอ้าํนวยการกองช่าง  ท่ี  ส.อบต.หลายคนไดส้อบถาม

ถนนโครงการลาดยางมะตอยเป็นซ่อมแซมนั้น  หมู่ 5 บา้น  รองนายก อบต.จรูญ  

คาํมูลคร  ถนนเส้น  หมู่  2  ไปบา้นโด  หมู่ 5   หมู่ 6  ปะได ้ หมู่ 9  บา้นนางแส       

ปูยางให้สโลปก็รูปเดิม  หมู่ 7 มีไม่มาก   โครงการน้ีดีใชไ้ดภ้ายในตาํบล  หินคลุก  

รวมค่า  Factor  F   ดว้ย  ขดุลอกคลองหมู่ 2  - 1 ขุดไดม้ากแลว้  5  กม. งบประมาณ

นอ้ย  รอเดือนหน้า  เหลือ  2.5  กม.  คลองยาว  7.5  กม.  ก็จะดาํเนินการต่อไปให้

แลว้เสร็จ  ส่วนดินขุดไวข้า้งคลอง  ไม่ได้ขนยา้ยในหน้างาน  ปรับเกล่ียดา้นท่ีนา  

ตอ้งใช้ประมาณการมาก  5  กม.  ก็ใชเ้งิน  40,000  บาท   แต่ไม่ไดป้ระมาณการค่า

ขนยา้ยไว ้ มนัเปลืองงบประมาณมาก    

นายธงชยั ฯ - ผม นายธงชยั  มาตรภูธร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ท่ี  3  

ขณะน้ีนํ้าไหลมา  ถา้ร้ือคลองแลว้  ปี  2559  ก็จะถึงแลว้  เพื่อระบายนํ้ าคลองไม่ตนั  

อยากใหพ้ิจารณาใหแ้ลว้เสร็จ   

นายก อบต. - เงินลอกคลอง  40,000  บาท  ประมาณการของช่างก็ไม่ไดป้ระมาณการค่าขนยา้ย   

ไวด้ว้ย  และผมอยากสอบถาม  หน.คลงั  วา่จะมีงบประมาณเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

ผอ.กองคลงั - ดิฉนั  นางธนญัญา  ชินวรรณ  ผูอ้าํนวยการกองคลงั  ขณะน้ีเงินไม่มีแลว้  ไม่มีโอน

มาตั้งจ่าย  หมดแลว้ใชไ้ดเ้ท่านั้น   

ประธาน ฯ - ถนนบา้นท่างาม  หมู่  4  ใตส้ะพาน  ผูสู้งอายุเดินทางมาวดับา้นท่างาม  ไม่สะดวก  

เป็นโคลนมาก  นํ้าก็ท่วมขงัมากดว้ย  และวนัน้ีสภา  ฯ  ก็อภิปรายมาพอสมควรแลว้  

ผมจะขอมติว่า  จะพิจารณาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการทั้ง  

200,000  บาท  หรือไม่  คือ   

     1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  หมู่  1 , 2 , 4 และ หมู่ 10 



     2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  คสล. / ลาดยางมะตอยในเขตพื้นท่ีตาํบล

หว้ยแอ่ง  (ยางมะตอยสาํเร็จรูป)  หรือไม่โปรดยกมือ     

ท่ีประชุม ฯ - มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โอนเงินและเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

จาํนวน   200,000  บาท  ตามโครงการดงักล่าว   
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ประธาน ฯ - ในวาระน้ี  มี  ส.อบต.  ท่านใด  ท่ีจะช้ีแจงเร่ืองต่าง  ๆ  ให้ท่ีประชุมทราบหรือไม่  

เชิญครับ   

นายสมคัร ฯ - ผม นายสมคัร  ภาวะหาญ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ท่ี 2  

ขณะน้ีมีฝนตกหนกัหลายวนัติดต่อกนั  ผูใ้หญ่บา้นไดป้ระชาสัมพนัธ์  ให้ประชาชน

ไปช่วยกนัขุดร่องขนยา้ยส่ิงปฏิกูล  ขยะ  ก่ิงไม ้ เครือไม ้ เศษวชัพืชต่าง  ๆ  ท่ีไหล

มากบันํ้ าในคลองทาํให้นํ้ าไหลไม่สะดวก  มีตน้ไมล้ม้  เศษไมเ้ล็ก  ๆ  ดว้ย  ไปขน

ตน้ไมอ้อก  เถาวลัยป์กคลุมมาก  ไมไ้หลมามากกวา่เดิมขนไม่หมด  โดยเฉพาะเศษ

วชัพืชต่าง  ๆ  อยากแจง้ให ้ สภา อบต.  ทราบ  คูนํ้าไกลจ้ะขาดแลว้  เครือไมเ้ถาวลัย์

ก็มาก  ฝายไม่ขาด  หูชา้งขาดเกาะเล็ก  นํ้าหว้ยแกดาํมามาก  รถแมค๊โครไปขุดจะทาํ

อยา่งไร  และสอบถามวา่งบไฟฟ้าปี  2558  จะดาํเนินการไดเ้ม่ือใด 

นายก อบต. - ฝายนํ้ าลน้  รถแดง  ลวดสลิง  ผมไดด้าํเนินการแลว้ก็ยงัไม่แลว้เสร็จ  ทาํเสร็จก็จะ

ไหลมาเพิ่มอีก  หูช้างนํ้ าไหลเซาะทั้ง  2  ขา้ง  รถแม๊คโครก็เขา้ไม่ได้ให้นํ้ าลดลง

ก่อน  จึงจะดาํเนินการได ้ ตน้หนามไมยราบ  เถาวลัยม์าก  ๆ  เก็บขนยากมาก  ถา้นํ้ า

มามากก็ขาดถนน  เศษวชัพืชต่าง  ๆ  ส่วนฝายก็ฝากท่านสมคัร  ถา้ขาดจะดาํเนินการ

อย่างไร  รถแม๊คโครจะเดินไปได้หรือไม่  ถ้านํ้ ามาอีกก็จะเข้ามามาก  วนัท่ี  25  

ตุลาคม  2558  ให้  ส.อบต.ทุกท่านไปร่วมงานหมู่  7  ดว้ยครับ  ส่วนไฟฟ้า  หมู่  2  

ก็จ่ายเช๊คใหไ้ฟฟ้าไปแลว้ประมาณ  150,000  กวา่บาทครับ   

ประธาน ฯ - เม่ือไม่มีท่านใดจะช้ีแจงเร่ืองต่าง  ๆ  อีก  ผมจะขอปิดประชุมครับ   

 

                                                      วนัน้ี    เลิกประชุมเวลา  12.00   น. 

 

 

                                      (ลงช่ือ)                                                     ผูจ้ดบนัทึกการประชุม 

                                                             (นางสาวอรัญญา    แคนหนอง) 

                                               เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 



 

                      (ลงช่ือ)                                                 ผูต้รวจจดบนัทึกการประชุม 

                                                                (  นายประมวล    สีดํา  ) 

                                               ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 
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(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

              (นายทองดํา   จําปาบุรี) 

                                    สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยแอ่ง หมู่ 1 
 

 

 

(ลงช่ือ)        ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นางสุภาพ   พรมมร) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 7 
 

 

 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายแปลก   คําเบ้าเมือง) 

                       สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 9 

 
 

(ลงช่ือ)         ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสมัคร   ภาวะหาญ) 

                     สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 2 

 
 

(ลงช่ือ     ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 

(นายสวสัดิ์   สมบัติหอม) 

                      สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง หมู่ 3 

 

 



 

 

 

 


